

01/01/17 CHÚA NHẬT TUẦN BÁT NHẬT GS

Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa

Lc 2, 16-21

2:16 Họ liền hỏi hỏi ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hai Nhi đặt nằm trong máng cỏ.

2:17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hai Nhi này.

2:18 Nghe các người chẵn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.

2:19 Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.

2:20 Rồi các người chẵn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

2:21 Khi Hai Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hai Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hai Nhi thành thai trong lòng mẹ.

VUI MỪNG VÀ CẢM TẠ

“Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se cùng với Hai Nhi đặt nằm trong máng cỏ.” (Lc 2,16)

Suy niệm: Từ thế kỷ thứ ba, các tín hữu đã tôn danh Mẹ Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa. Mặc dù bấy giờ có nhiều phản đối từ các lạc giáo, nhưng các tín hữu vẫn hiểu rõ việc tuyên xưng này không do trí óc loài người suy luận, mà là do sự thật Ngôi Hai xuống thế làm người trong lòng Mẹ Ma-ri-a. Mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người là bảo chứng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Các mục đồng chứng kiến Chúa Giê-su nằm trong máng cỏ, bên cạnh có Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se, tai họ nghe tiếng thiên thần ca tụng, họ mau mắn tin vững chắc, Hai Nhi là Thiên Chúa làm người. Nơi Mẹ Ma-ri-a còn hơn thế, vì Mẹ mang lấy Ngôi Hai trong lòng Mẹ. Mẹ cảm nghiệm trong từng thớ thịt mình sự hiện diện của Đấng cao cả và Mẹ nhận ra ân sủng được làm Mẹ Thiên Chúa. Mầu nhiệm và tước hiệu này được Mẹ đón nhận với lòng cảm tạ, ràng buộc cuộc đời mình vào thánh ý Thiên Chúa. Nếu có ai bảo rằng ràng buộc như thế là nô lệ, thì họ chưa hiểu gì về tình yêu của Mẹ đối với Chúa. Thi hào Tagore đã nói: “Trong tình yêu, nô lệ và giải phóng không tương khắc, vì tình yêu vừa tự do nhất, vừa ràng buộc nhất.” Vì vậy, sự tuân hành thánh ý Chúa nơi Mẹ là một thúc bách của tình yêu như thánh Phao-lô đã trải qua: “Tình yêu Chúa thúc bách tôi” (2Cr 5,14).

Mời Bạn: Một năm mới lại đến. Bạn được bảo đảm có Chúa ở cùng trong những ngày tháng tới. Bạn đã cảm tạ ơn Chúa và theo gương Mẹ quyết sống năm mới theo lời Chúa dạy chưa?

Sống Lời Chúa: Dâng một quyết tâm lên Chúa cho năm mới này.

Cầu nguyện: Hát *“Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh...”*